



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. "สมุนไพรรไทย" เปิดเกมรุก "HUB สมุนไพรโลก"	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
2. ครั้งแรก! จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่	ไทยโพสต์
3. 3ปีแจกเงินเกษตร4แสนล. หวังดันหนี้สะสมชนพวดาน	เดลินิวส์
4. เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน	สยามธุรกิจ
5. 'อลงกรณ์' เล็งฟื้นส่งออกเกลือทะเลไทย เปิดตลาดจีนจับคู่สหกรณ์เพิ่มยอดขาย	สยามธุรกิจ
6. คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: 'ปั่นปลูก' ฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เตรียมแจกฟรีวันพ้อ...	สยามธุรกิจ
7. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: สายปรับปรุงพันธุ์พีชมีเฮ! คุ่มครองพีชพันธุ์ใหม่ 7 ชนิด	สยามธุรกิจ
8. พณ.ช่วยชาวนา 9พ.ย.จ่ายชดเชย	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: จับประเด็น: ธ.ก.ส.แจกประเด็นราคาข้าวตกต่ำ	ไทยโพสต์
10. ส่งพาณิชย์แก้ปัญหาข้าวถูก จ่อจ่ายชดเชยส่วนต่าง	เดลินิวส์ (กรอบบาย)

“สมุนไพรไทย” เปิดเกมรุก “HUB สมุนไพรโลก”



ปัจจุบันตลาดสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าราว 9.18 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับตลาดสมุนไพรไทยเติบโตตามกระแสโลก ซึ่งกำลังให้ความสนใจสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยมูลค่าการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ที่หลักแสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกที่บริโภคสมุนไพรที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น

ผลพวงจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3% ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าปี 2564 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและพืชทางเลือกอื่นๆ ให้เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทย

นอกจากนี้ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ในปี 2564 และให้ไทยเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ฯ เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ทำให้ตลาดสมุนไพรไทยเติบโตก้าวกระโดด นับเป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีน เติบโตเฉลี่ย 5.06%, ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43%

สำหรับแผนการพัฒนาสมุนไพรไทยขับเคลื่อนโดย 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ดูแลในเรื่อง

การสร้างเชื่อมั่นในคุณค่าและคุณภาพของสมุนไพรไทย สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลดความยุ่งยากในการขออนุญาตผลิตของผู้ประกอบการ **กระทรวงพาณิชย์** ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การออกงานแสดงสินค้า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ และ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัย สามารถขายได้ราคาดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่พืชสมุนไพร เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรภายใต้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการและความต้องการของเกษตรกร

ทั้งนี้ **สมุนไพรที่ได้รับคามนิยมระดับ Product Champion** ได้แก่ **ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ และใบบัวบก** และที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่น **ฟ้าทะลายโจร ชิง กระเทียม ฯลฯ** อีกทั้ง **กัญชง กัญชา** ก็เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยม และในประเทศไทยถือเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ดีที่สุดในโลก นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

สำหรับสมุนไพรไทยที่สร้างรายได้หลักๆ ประกอบด้วย ขมิ้นชัน, ไพล, บัวบก, กระชายดำ, ฟ้าทะลายโจร, กระชาย, กระวาน, ข่า, ชิง, คำฝอย, ตะไคร้, บุก, พริกไทย, ว่านชักมดลูก, กระเจี๊ยบแดง, เก๊กฮวย, ดีปลี, บอระเพ็ด, พญายอ, เพชรสังฆาต, มะระขี้นก, มะลิ, มะแว้งเครือ และมะแว้งต้น เป็นต้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยมูลค่าการส่งออกสินค้าสมุนไพรไทย ปี 2563 พบว่า สินค้าพืชสมุนไพร (HS 1211) ได้แก่ พืชสมุนไพร มีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ จีน คิดเป็น 34.3% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 26.6% เวียดนาม 12.4% บังกลาเทศ 5.5% และเกาหลีใต้ 4.2% ขณะที่สินค้าสารสกัดจากสมุนไพร (HS 1302) ได้แก่ สารสกัดสมุนไพร มีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ เมียนมา คิดเป็น 25.5% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 18.1% สหรัฐฯ 12.4% มาเลเซีย 9% และเวียดนาม 6%

สถานการณ์การส่งออกสมุนไพรในตลาดโลกในปี 2563 ทั่วโลกมีการส่งออกสินค้าพืชสมุนไพร (HS 1211) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,526.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าพืชสมุนไพร อันดับที่ 40 ส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออก 0.4% ส่วนสินค้าสารสกัดจากสมุนไพร (HS 1302) มูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 6,455.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสารสกัดจากสมุนไพร อันดับที่ 39 ส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออก 0.2% ทั้งนี้ สินค้าสมุนไพรไทยยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก

นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าหากประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานของภูมิภาคอาเซียน และมีช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรทั้งแบบสดและแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จะสามารถพัฒนาเรื่องสมุนไพรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และต่อยอดความเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ปี 2560 - 2564 ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดสมุนไพรไทยมีการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทางกรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เร่งสร้างช่องทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เดินหน้าเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงตลาดในช่องทางใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ PMHA (Prime Minister Herbal Award) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ PHP (Premium Herbal Product) ซึ่งกำลังขยายจำนวนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หัวใจสำคัญผู้ประกอบการต้องก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัล เพื่อเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายมากขึ้น

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยนำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้ 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดในการแปรรูปทุกผลิตภัณฑ์ 3. การส่งเสริมการใช้เพื่อการรักษาโรค เสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน และ 4. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหาร และนโยบายภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนสมุนไพรเป็นไปอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้สมุนไพรไทยมีการเติบโตก้าวหน้า แต่ที่ต้องยอมรับว่าปัญหาอุปสรรคสำหรับประเทศไทยในการที่จะพัฒนาส่งเสริมสมุนไพรก็คือเกษตรกร โดยภาครัฐและเอกชนหรือผู้ผลิตสมุนไพรจะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผลิตสินค้าสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ ซึ่งจะทำให้สมุนไพรไทยสามารถก้าวหน้าและมีการเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากที่ผ่านมาสมุนไพรไทยใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม แบบพื้นบ้านซึ่งทำให้ไม่สามารถรู้ทางด้านการตลาดกับสินค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างไรก็ดี การนำสมุนไพรซึ่งความเป็นหนึ่งในตลาดโลกเป็นความท้าทายของรัฐบาล ต้องสร้างกลไกตั้งแต่ต้นทางการผลิตสร้างเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจปลูกสมุนไพรแบบเต็มรูปแบบ ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ

และต้องสนับสนุนเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) สมุนไพรไทยมีจำนวนมากกว่า 100 ชนิด มีคุณค่าของสารต่างๆ ที่อยู่ในสมุนไพรจำนวนมากที่สามารถนำมาแปรรูปนำมาสกัดเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรของไทย เช่น กระเทียม มีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือน มอร์ฟีน ลดอาการปวดได้ การต่อยอดสู่การวิจัยพัฒนาจะเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณหลากหลายให้สู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ นับเป็นก้าวสำคัญในตลาดสมุนไพรโลกของไทย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย จะต้องยึดหลัก BCG Model ที่เน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยต้อง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและกฎเกณฑ์สากล ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานแรงงานที่ดี สินค้าต้องตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ และปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย มีความปลอดภัย

ตลอดจนการทำตลาด สินค้าต้องมีจุดขาย มีเรื่องเล่า ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจจากผู้บริโภค และต้องให้ความสำคัญกับการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยการตลาดออนไลน์ต้องทำการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสนใจซื้อ ส่วนออฟไลน์ ก็ต้องทำ ทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลสรรพคุณของสมุนไพรไทย หรือทำแบบผสมผสานในรูปแบบไฮบริด

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เตรียมมุ่งทางประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสมุนไพรโลก เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก นำผลิตภัณฑ์กัญชา และสมุนไพรต้านโควิด 19 มาจำหน่ายในเส้นทางท่องเที่ยวในร่องใน 4 เส้นทาง รวม 9 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์, สกลนคร, นครพนม, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี (อภัยภูเบศร) และบุรีรัมย์ (โนนมาลัยโมเดล)

ท้ายที่สุดแล้วกลไกการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐ นับเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญกำหนดทิศทางสมุนไพรไทยในตลาดโลก ■



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ครั้งแรก! จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่

ชัยนาท ● ครั้งแรก! สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์-เกษตรฯ จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่สมบูรณ์แบบทุกมิติ เพื้่นหาสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อตลาดนานาชาติเพื่อครองความเป็นผู้นำข้าวโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” แบบไฮบริด ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ พณ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมีเป้าหมายจัดต่อเนื่องไปทุกปี โดยในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคมนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว เกษตรกรชาวนา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะทูตพาณิชย์

จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แห่งเพาะปลูกของประเทศ

อ่านต่อหน้า 16

ครั้งแรก!

ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นายจรินทร์แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” โดยให้ความเห็นว่า โครงการประกวดนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำนโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ พร้อมประกาศเดินทางเร่งขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 โดยได้ต่อยอดหลักการตลาดนำการผลิตเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก พร้อมแสดงความมั่นใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 จะได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างภาครัฐและเอกชน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมข้าวไทย เนื่องจากการจัดประกวดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีรูปแบบการประกวดที่มีความพิเศษสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งด้านการเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการหุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดอกเบี้ยความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกรชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

“หนึ่งในกลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำการผลิต โดยแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตต่อไร่สูง ที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” ร.ต.ท.เจริญระบุ

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวอีกว่า การประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการประกวด โดยทดลองลงแปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ดีของไทยในสามจังหวัด สามภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท, ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธุ์ข้าวในสามประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

ทั้งนี้ ในงานยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ กู้วิกฤติข้าวไทย” และนิทรรศการเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลองเพาะปลูก นอกจากนี้ นายจรินทร์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำมามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาทด้วย.



3ปีแจกเงินเกษตร4แสนล.

● หวันตันหนี้สะสมชนพวดาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่รัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาทางการคลัง โดยมีการก่อหนี้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานอื่น จนมีหนี้สะสมใกล้เกินเพดานวินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือประมาณ 9.3 แสนล้านบาทนั้น จากการตรวจสอบพบว่า โครงการที่ใช้งบประมาณ และสร้างภาระทางการคลังตาม มาตรา 28 ส่วนใหญ่เป็นโครงการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่นำเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในฤดูกาลผลิตปี 62-64 มีการขอใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายขาดเกษตรกร 2.3 แสนล้านบาท และโครงการสินเชื่ออีก 4-5 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิตใหม่ปี 64/65 อีกกว่า 1.7 แสนล้านบาท รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ช่วงฤดูกาลผลิตปี 62/63 มีการใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไป 9 โครงการ วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกือบ 2 หมื่นล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 7.2 พันล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 7.9 พันล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 พันล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต และช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว 4.9 หมื่นล้านบาท โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 0.7 พันล้านบาท โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย 2.8 พันล้านบาท รวมถึงได้ให้ ธ.ก.ส.เข้าไปช่วยเหลือสินเชื่อแก่เกษตรกร วงเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท เช่น โครงการจำนำผู้เลี้ยง สุนัขเพื่อรวบรวมข้าวแก่สถาบันเกษตรกร สินเชื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้

ส่วนฤดูกาลผลิตปี 63/64 มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.สูงอย่างค่อเนื่องกว่า 1.1 แสนล้านบาท เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ใช้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 4.8 หมื่นล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.2 พันล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2.7 พันล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 7.4 พันล้านบาท โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตชาวสวน 5.3 หมื่นล้านบาท และยังช่วยผ่านโครงการสินเชื่ออีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท เช่น สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดและสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่สำคัญ ยังมีโครงการประกันรายได้ปี 3 ฤดูกาลผลิต 64/65 ที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนออีก 5 ชนิด ใช้งบกว่า 1.74 แสนล้านบาท ได้แก่ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 89,306 ล้านบาท ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.8 พันล้านบาท ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 1.1 หมื่นล้านบาท ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 7.6 พันล้านบาท ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 1 หมื่นล้านบาท และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 อีก 54,972 ล้านบาท.

เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ

หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ เช่น การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากการขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกพืชยังได้ประโยชน์จากผึ้งในการช่วยผสมเกสรให้กับพืชที่ปลูกเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ เป็นต้น ส่วนการ



เลี้ยงจิ้งหรีดที่เป็นแหล่งอาหารใหม่ (Novel food) ให้โปรตีนสูงที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้นที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น น้ำพริกจิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจะใช้เป็นฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบการกำหนดโครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกตามประเภทคือ ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง อย่างใดอย่าง

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 6 - ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1837

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 50.64

Ad Value: 58,742.40

PRValue (x3): 176,227.20

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

หนึ่ง จำนวนชนิดละ 10 ไร่ขึ้นไป ชั้นโรง
จำนวน 20 ไร่ขึ้นไป ครั้ง ซึ่งเลี้ยงบนไม้
ยืนต้น จำนวนตั้งแต่ 5 ต้นขึ้นไป และ
จังหวัด พื้นที่การเลี้ยงตั้งแต่ 30 ตาราง
เมตรขึ้นไป ทั้งนี้ เกษตรกรรายเดิมที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
แล้ว เมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่ใน
ปริมาณเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmlink
ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มจำนวนการ
เพาะเลี้ยงในรอบฤดูกาลใหม่และเกษตรกร
รายใหม่ สามารถแจ้งปรับปรุงและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอในพื้นที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการดูแล
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ และ
ภาครัฐจะนำข้อมูลของพี่น้องเกษตรกร
ไปใช้วางแผนเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและการตลาดให้
กับเกษตรกรได้ถูกต้องแม่นยำต่อไป กรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด
ดังกล่าว แจ้งปรับปรุงหรือมาขอขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอหรือผ่านแอปพลิเคชัน DOAE
Farmlink ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

'อลงกรณ์' เล็งฟื้นส่งออกเกลือทะเลไทย เปิดตลาดจีนจับคู่สหกรณ์เพิ่มยอดขาย



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ พัฒนาเกลือทะเลไทย ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเกลือทะเลไทยและตรวจเยี่ยม หน่วยงานภาคี เกษตรกร บึงบร๊ะมาน พ.ศ.2565 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ การพัฒนาเกลือทะเลไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือและการ พัฒนาระบบการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรม อาหาร คณะกรรมการฯ พร้อมลงพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยจะนำวาระเกลือ ทะเลเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ในการประชุมครั้งหน้าเพื่อจับคู่ ธุรกิจระหว่างสหกรณ์เกลือกับโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารและโรงงานต่างๆ และ มอบหมายคณะทำงานเฉพาะกิจจัดประชุม กับผู้ค้าเกลือเพื่อร่วมมือกันในการสร้าง

ระบบการค้าและราคาที่เป็นธรรม

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า การ ประชุมครั้งนี้ตนได้มอบหมายสำนักงานที่ ประจักษ์ในต่างประเทศร่วมกับทูต พาณิชย์ช่วยกันเปิดตลาดเกลือเพื่อฟื้นฟู การส่งออกเกลือทะเลไทยที่เคยทำมา หลายร้อยปีพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศึกษา ฟื้นฟูพิธีการทำขวัญนาเกลือ และการ จัดงานพิธีแรกนาเกลือซึ่งเป็นประเพณีใน อดีตแต่ได้สูญหายไปนับเป็นวัฒนธรรม นาเกลือและชาวนาเกลือเช่นเดียวกับ พิธีแรกนาขวัญอันเป็นวัฒนธรรมชาวนา และนาข้าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่า ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนา เกลือของประเทศ

สำหรับสถาบันเกลือ (Salt Academy) กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้น น้ำการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่า เพิ่มและการตลาดโดยได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ สถาบันอาหารรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ เกลือทะเลไทย



โฟกัส เกษตร



'ปันปลูก' ฟัทะลายโจร 100 ไร่ เตรียมแจกฟรีวันพ่ 30 ล้านเม็ด



โครงการปันปลูก ฟัทะลายโจร มีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าและเป็นไปตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาสมุนไพรไทยและใช้เสริมภูมิคุ้มกัน ในยามที่ขาดแคลนสมุนไพรฟัทะลายโจร

โดยจัดให้มีการปลูกฟัทะลายโจรบนเนื้อที่ 100 ไร่ที่ฟาร์มแสดงพันธุ์ และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี สถานีวิจัยแสดงพันธุ์ ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือซีพี ซึ่งได้เริ่มปลูกในวันแม่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้ทยอยเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรภายใต้ชื่อ "ปันปลูก"

นายสุเมธ ภัยไญสสินิต ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรตีนสัตว์ จำกัด (CPP) เปิดเผยว่า จะแจกฟรีแก่ชุมชน สถานพยาบาล องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น



วันพ่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่หลวงของแผ่นดิน และเป็นการรื้อเรียงความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือซีพีอีกด้วย

โครงการปันปลูก-ฟาทะลายโจร 100 ไร่ มีที่ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงแรกตั้งอยู่ที่ฟาร์มแสงพัน บนเนื้อที่ 30 ไร่ และอีกแปลงอยู่ที่ฟาร์มคำพราน บนเนื้อที่ 70 ไร่ โดยใช้ต้นกล้าฟาทะลายโจรจำนวน 1 ล้านต้นจาก 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปราจีนบุรี สุโขทัย กาญจนบุรี อุบลราชธานี และพิจิตร โครงการนี้ผ่านการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง พันธุ์ ลักษณะดินที่เหมาะสม ปริมาณน้ำ ที่พืชต้องการ ขั้นตอนการเพาะปลูกที่เหมาะสม ทั้งเทคนิควิธีการจัดการแปลง อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ให้ปริมาณสารสำคัญสูง โดยศึกษาร่วมกับเกษตรกรคนเก่งจากทุกพื้นที่ และมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

นายสุเมธ กล่าวว่า การปลูกฟาทะลายโจร 100 ไร่ในโครงการปันปลูกใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลความชื้นในดิน ร่วมกับสถานีวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อให้พืชได้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม การปลูกแบบแถวยกร่อง มีทั้งแบบร่องเดี่ยว และร่องคู่ ได้ผลผลิตประมาณ 2 ตันต่อไร่ ทั้งนี้แปลงปลูกทั้ง 100 ไร่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการว่าได้มาตรฐานตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวและการบริหารจัดการ ปัจจุบันเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต และจะนำเข้าสู่กระบวนการอบลดความชื้นด้วยโรงอบพลังแสงอาทิตย์ จากนั้นส่งมอบวัตถุดิบไปทำการบดและบรรจุเป็นแคปซูลต่อไป

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร อย่างเคร่งครัด โดยมีการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย. ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ คือ Andrographolide ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด และใช้ห้องแล็บมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และตอกย้ำความมั่นใจอีกกระดับจากห้องแล็บของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกในเครือซีพี และในส่วนการบรรจุแคปซูล ได้คัดเลือกจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา มาร่วมในโครงการฯ รวมถึงต้องมีการฉายรังสีแกมมาทุกแคปซูล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุเก็บได้ยาวนานขึ้น ก่อนส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน



สายปรับปรุงพันธุ์พีชมีเฮ! คุ่มครองพืชพันธุ์ใหม่ 7 ชนิด



ในปี 2564 นี้มีผู้แจ้งความประสงค์ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เพิ่มเติมจำนวน 7 ชนิดพืช ได้แก่ พืชสกุลแคนนาบิส ถั่วลิสง กะเพรา บัวบก โกโก้ กล้วยไม้สกุลชิมิเดียมและลูกผสมและหอมแดง

กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อมีมติเห็นชอบเสนอพืชจำนวน 7 ชนิดพืชดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้



การพิจารณาชนิดพืชเพื่อออกประกาศเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่สามารถนำมาขอรับความคุ้มครองได้ จะพิจารณาเลือก

จาก 3 ประเด็น คือ พืชที่มีความสำคัญและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ พืชที่มือนักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยทำการปรับปรุงพันธุ์ และพืชที่มีพันธุ์พืชพื้นเมืองให้เกษตรกรเลือกใช้

ขณะนี้พืชทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชและประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วส่งผลให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชอิสระสามารถนำพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์ได้ทั้ง 7 ชนิดมายื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ทำให้ปัจจุบันมีชนิดพืชที่สามารถนำมาขอจดทะเบียนรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีจำนวน 93 ชนิดรวมเป็น 100 ชนิดแล้ว

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า การนำพันธุ์พืชใหม่ตามชนิดที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขึ้นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองจะทำให้เจ้าของพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจำหน่าย นำเข้ามาในราชอาณาจักร

ส่งออกนอกราชอาณาจักร แต่มีข้อยกเว้นสามารถใช้ได้ในกรณีเพื่อการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิจัย เพื่อปรับปรุงพันธุ์ เพาะปลูกหรือขยายพันธุ์โดยเกษตรกร ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวนขยายพันธุ์

หรือเพื่อการค้า และถูกนำออกจำหน่ายด้วยความยินยอมของเจ้าของพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่ต้องการส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช

ในช่วงที่ผ่านมามีพืชตามประกาศ

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 6 - ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1837

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 64.39

Ad Value: 74,692.40

PRValue (x3): 224,077.20

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: สายปรับปรุงพันธุ์พืชมีเฮ! คุ่มครองพืชพันธุ์ใหม่ 7 ชนิด



กระทรวงเกษตรฯ ที่นักปรับปรุงพันธุ์
สถาบันการศึกษา เอกชน มูลนิธิ องค์กร
และหน่วยงานภาครัฐได้ยื่นจดทะเบียน
ขอรับความคุ้มครองรวมจำนวนทั้งสิ้น
44 ชนิดพืช รวม 1,732 คำขอ โดย
ชนิดพืชที่ขอยื่นจดทะเบียนรับความ
คุ้มครองมากที่สุด 10 อันดับแรก
ได้แก่ ยูคาลิปตัส ข้าวโพด แตงกวา/
แตงร้าน พริก ข้าว กล้ายไม้สกุลหวาย
มะเขือเทศ ไม้ดอกสกุลขมิ้น แตงโม
และบัว นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ต้องการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชเพื่อขอรับความ
คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม
วิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครอง
พันธุ์พืช โทรศัพท์ 0-2940-7214



พณ.ช่วยชาวนา 9พ.ย.จ่ายชดเชย

ราคาถูกรอบ 30 ปี พิน้ำท่วมข้าวขึ้น ชาวนาโอดโอยราคาข้าวตกต่ำ ในรอบ 30 ปี ชีวิตทุกข์ระทมเป็น หนี้สิน บางรายจูงวัว ★ มีต่อหน้า 9

พณ.ช่วยชาวนา ☆ ต่อจากหน้า 1
ไปขายใช้หนี้ค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ชาวจังหวัด
ท้อแท้จะขายที่ดินเลิกทำนาหวังไปตายเอาดาบหน้า
วอนภาครัฐช่วยเหลือ “จุนทร์” สั่งลุยช่วยชาวนา
ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยงวดแรก 9 พ.ย.นี้ ส่วนสถานการณ์
น้ำท่วมที่ จ.ร้อยเอ็ด ยังอ่วมน้ำยังทะลัก ชาวบ้าน
อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหลายสัปดาห์แล้ว ส่วนชาว
สวนอู่ในโคราชผลผลิตทุบผลพวงจากพายุถล่มใน
พื้นที่ต่อเนื่อง

ชาวนาทุกข์ระทมหลังประสบภัยน้ำท่วมต้อง
เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่กลับถูกกดราคาข้าวต่ำสุด
โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายปี วรรณศรี อายุ 69 ปี
ชาวนาบ้านแสนสำราญ หมู่ 4 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ทำนาข้าว 10 ไร่ เริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ กข.22 ไปขายให้กับพ่อค้า
คนกลางได้ราคาเฉลี่ยโลกรัมละ 5 บาท ถือเป็นข้าวร้าย
และฝืนร้ายให้กับคนที่ประกอบอาชีพชาวนาเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการประกอบอาชีพทำนาถือว่าเป็น
ภาระคู่กันหลังของชาติ เป็นอาชีพที่ทำงานหนัก
และลำบาก ลงทุนสูงมากแต่ผลตอบรับกลับไม่คุ้มค่า
ต้นทุนการผลิตสูงลิ่ว ราคารับซื้อข้าวตกต่ำต่างกัน
ราวฟ้ากับดิน ไปขายข้าวกลับมามีมือเปล่า ตกอยู่ใน
อาการน้ำตาตกในเพราะขายข้าวขาดทุน

ที่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านและลานหน้า
บ้านน้ำจ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากแดดที่ริมถนนหลังจาก
เก็บเกี่ยวเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำไปขายและเก็บไว้กินใน
ครัวเรือน เพราะโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือกเปียกน้ำ
ด้านนางละออง ศรีผ่อง อายุ 50 ปี ชาวนาเปิดเผยว่า
น้ำท่วมมาตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวเก็บข้าวไว้ในผู้ฉางไว้กิน
และนำไปขายกับโรงสีข้าวได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ
7.20 บาท รวม 30,000 บาท ตกลงทุนไปกว่า 50,000
บาท ทำให้ขาดทุนอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเพราะ
ราคาปุ๋ยสูงมาก แต่ราคาข้าวตกต่ำ ข้าวเหนียวราคา
ก. ละ 5-6 บาท ข้าวหอมมะลิราคา ก. ละ 8-9 บาท

ด้านนายอรุณ สุพรโพธิ์ อายุ 53 ปี ชาวนา
บ้านหลัง หมู่ 10 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ เปิดเผยว่า
ปลูกข้าวมากกว่า 30 ปี ไม่เคยเห็นราคาข้าวตกต่ำเช่นนี้
มาก่อน ตนปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ไว้กิน และปลูก
ข้าวหอมมะลิอีก 10 ไร่ เอาไว้กินและขายด้วย ปีนี้
ค่าลงทุนปลูกข้าวสูง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใส่เครื่องสูบน้ำ
เข้ามา ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และค่าแรงงานต่างๆกว่า
จะให้ข้าวรอดตาย ชาวนาเกี่ยวข้าวเปลือกไปขายได้
กิโลกรัมละ 4.50 บาท ถูกหักความชื้น เรเปอร์เซ็นต์
ด้วยมองว่าหากขายราคานี้ชาวนาอยู่ไม่ได้แน่นอน
เพราะขาดทุนมาก ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่ากิโลกรัมละ
10 บาท เก็บข้าวเปลือกไว้เลี้ยงไก่ขายจะดีกว่า ช่วงนี้
ราคาข้าวเปลือกราคาต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ส่วนนาย
ทวน ทานนท์ อายุ 68 ปี ชาวนา จ.สุรินทร์ จูงวัว

ไปขายที่ตลาดนัดโลกระบือ เปิดเผยว่า นำวัวมาขาย
เพื่อหาเงินไปใช้หนี้เพราะทำนาไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเป็น
หนี้ค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทุกวันนี้ปุ๋ยกระสอบละ
800-900 บาท เก็บเกี่ยวผลผลิตนำข้าวไปขายถูก
กดราคา ไม่เพียงพอไปใช้หนี้และดำรงชีวิต

ด้านนายชาติ หางแก้ว ชาวนาใน ต.ธรรมามูล
อ.เมืองชัยนาท เปิดเผยว่า ราคาข้าวปัจจุบันที่โรงสี
รับซื้อเพียงตันละ 5,000 บาท ถือว่าตกต่ำที่สุดในชีวิต
การทำงานกว่า 30 ปี ไม่เคยมีปีไหนหรือยุคไหน
ราคาข้าวตกต่ำขนาดนี้ ถ้าราคาข้าวเป็นแบบนี้ผลกำไร
จากการทำนาคงไม่ต้องหวังเพราะลำพังต้นทุนการ
ทำนาตกไร่ละ 6,500 บาท ราคาข้าวที่รับซื้อควรจะมี
ขั้นต่ำต่อไร่ 7,000 บาทต่อตัน ชาวนาถึงจะพออยู่ได้
แต่ถ้าราคาข้าวตกต่ำแบบนี้มีแต่ขาดทุน เพราะไม่รู้
จะฝันทนทำนาไปทำไม สุขชายที่ดินแล้วไปทำอะไร
ทำตายเอาดาบหน้าดีกว่าตายทั้งเป็น

ขณะที่นายจุนทร์ ลักขณวิศิษฏ์ รองนายก
รัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหา
ราคาข้าวตกต่ำว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
วันที่ 4 พ.ย. ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกปี 64/65 และมาตรการ
ค้ำชุนานเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาข้าวแล้วสั่งการให้
กรมการค้าภายในและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งรัดดำเนินการตามมติ
ครม.แล้ว ด้วยการเร่งรัดให้โรงสีและสหกรณ์การเกษตร
เร่งซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บสต็อกไว้ก่อน รัฐบาลจะช่วย
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ 3% เป็นเวลา 2-6 เดือน
สำหรับโรงสี และ 1% สำหรับสหกรณ์ อีกทั้งยังกำชับ
ธ.ก.ส.ด้วยว่าอย่าให้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น วันเสาร์-
อาทิตย์ให้ทำงานด้วย ขณะเดียวกันพื้นที่ใดที่มีจุดรับซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาน้อย ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์
ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดจุดรับซื้อ
ข้าวเพิ่มเติม โดยให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดคัดสรรใจ
ได้เลยว่า จะเปิดจุดรับซื้อที่ใด อย่างไร และให้ข้อ

ในราคานำตลาด เช่น ถ้าราคาตันละ 8,800 บาท ให้ซื้อในราคา 8,900-7,000 บาท เป็นต้น

“ข้าวเปลือกของเกษตรกรช่วงนี้มีความขึ้นสูง เพราะน้ำท่วมเมื่อนำไปขายจะถูกหักเงินตามความขึ้นที่สูงขึ้น เพราะราคาข้าวมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องมีความขึ้นไม่เกิน 15% โดยราคาของทางการความขึ้นที่ 15% ตันละ 7,400-7,500 บาท แต่ที่เห็นราคาตันละ 5,000-8,000 บาทคือความขึ้นด้วยและโรงสีไม่ค่อยรับซื้อเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องแก้ไข” นายจรินทร์กล่าว

ด้านนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รว.พาณิชย์ กล่าวว่า สอบถาม ธ.ก.ส.เรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือก ปี 64/65 งวดแรก สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64 จะสามารถโอนวันที่ 9 พ.ย.นี้ ข้าวเปลือกชนิดต่างๆที่ความขึ้นไม่เกิน 15% นั้น ข้าวเปลือกหอมมะลิจะชดเชยตันละ 4,135.77 บาท เพราะราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกัน ราคาอ้างอิงตันละ 10,864.23 บาท จากราคาประกันตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ 3,595.25 บาท ราคาอ้างอิงตันละ 10,407.75 บาท จากราคาประกันตันละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท ราคาอ้างอิงตันละ 9,947.87 บาท ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ 1,934.62 บาท ราคาอ้างอิงตันละ 8,065.38 บาท ราคาประกันตันละ 10,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวชดเชยตันละ 4,337.47 บาท ราคาอ้างอิง ตันละ 7,662.53 บาท ราคาประกันตันละ 12,000 บาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการดูแลชาวนาที่มีโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 กำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความขึ้นไม่เกิน 15% เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท รวมทั้งยังมีมาตรการกักตุนเหมือนกับปีก่อนเกษตรกรรวบรวมจัดเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท และรับซื้อข้าวเปลือกกับสหกรณ์และโรงสีเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ชดเชยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 2-8 เดือน สำหรับโรงสี และ 1 ปี สำหรับสหกรณ์ นอกจากนี้ ธุรกรรมการค้าภายในยังอนุมัติให้ผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ตั้งแต่เดือน ต.ค. และอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกให้มีผู้รับซื้อเข้าไปแข่งขันรับซื้อในพื้นที่ที่มีผู้รับซื้อไม่เพียงพอกับผลผลิตเพื่อให้เกิดการแข่งขันและราคาใน 19 จังหวัดอีกด้วย สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมมวลน้ำขึ้นตลิ่งไหลเข้าพื้นที่รอยต่อ อ.เชียงขวัญ-อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

โดยเฉพาะที่บ้านวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ น้ำท่วมถนนสูงถึงคอ บ้านเรือนเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน และท่วมนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบว่าโรงเรียนในพื้นที่น้ำท่วมสูงหลายแห่งไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาวบ้านต้องให้เรือในการสัญจรเข้าไปรักษาแล้ว

ส่วนที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เกิดพายุฝนตกหนักส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ผลิตได้ รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นายประดิษฐ์ คัมภีระ อายุ 53 ปี เกษตรกรปลูกกุ้งไร่มะลิเปิดเผยว่า ทำไร่อุ้งมา 9 ปี ออกผลผลิต 8 รุ่น เพื่อให้ผลผลิตออกมามากตลอดทั้งปี แต่จากสถานการณ์พายุเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุ้งที่ครบรอบเก็บเกี่ยว ผลผลิตในเดือน พ.ย.เสียหาย ลูกแตกเน่าและยังมีศัตรูพืชลงต้องตัดทิ้งไปจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตเสียหายไปหลายเท่าตัวก่อนหน้านี้คาดว่าจะได้ผลผลิตถึง 8 ตัน แต่ขณะนี้เหลือเพียงแค่ 300 กก.

☆ มีต่อหน้า 12

พณ.ช่วยชาวนา ☆ ต่อจากหน้า 9

ที่อุทยานแห่งชาติด้าหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เกิดน้ำท่วมจากภายในถ้ำหลวง ไหลเอ่อออกมาถึงบริเวณโดม ฐานปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 หมู่ป่า ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่า หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน ด้าน น.ส.เบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติด้าหลวง-ขุนน้ำนางนอน เปิดเผยว่า จำนวนน้ำที่ไหลจากภายในออกมาถึง ที่เป็นน้ำที่ซึมซับลงมาจากคอกยผาหิม่วงกวดคอกยผานางนอน และบริเวณถ้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณถ้ำหลวง ช่วงหน้าฝนเกิดน้ำท่วมไหลออกจากด้านในมาถึง โดม 1 ปีนี้ฝนตกหนักบนคอกยอีกทำให้มีน้ำไหลลงภายในถ้ำจำนวนมากเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้เดินลงไปด้านล่างถ้ำ

ที่ ต. บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังนาข้าวกว่า 2 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ นายอิทธิพล บุญพะสิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก ลงสำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่บริเวณทุ่งทะเลแก้ว หมู่ 9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากนาหวั่นต้นข้าวยืนต้นตาย



ธ.ก.ส.แจงประเด็นราคาข้าวตกต่ำ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ำ ทำให้กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส. มีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้ข้าว รวมถึงการออกมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งรวบรวมข้าวจากสมาชิกนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการดูดซับปริมาณข้าวในตลาดไม่ให้ราคาตกต่ำ ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส.รอดิคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำเสนอ ซึ่ง ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับรายชื่อตามระบบ

ส่งพาณิชย์แก้ปัญหาค่าข้าวถูก

จ่อจ่ายชดเชยส่วนต่าง สิบล้อข้าว 16 พ.ย. จัดหนัก

นายกฯ ส่งพาณิชย์ดูแลแก้ปัญหาค่าข้าวถูกต่ำพร้อมรับปากแก้ปัญหาน้ำมันราคาแพงเต็มที่ จ่อลดหน่วยงานเกี่ยวข้องอีกรอบ พร้อมสหพันธ์ขนส่งฯ รวมตัวร้องนายกฯ 5 ข้อ เหยื่อรถบรรทุก 5 พ.ย.นี้ **◆ อ่านต่อหน้า 13**

ข้าวถูก

□ ต่อจากหน้า 1

หากรัฐมีเงิน เตรียมลดแนวร่วม เดินหน้าจัดการราคารวมรถบรรทุกขึ้น 2 วันที่ 16 พ.ย. เพื่อกดดันดีเซลราคาแก๊สดีเซล 25 บาท/ลิตร ขณะที่ชาวนาสุกข้าวราคาข้าวตกต่ำหนัก เหลือต้นละ 6 พันบาท เหตุส่งออกลด น้ำท่วม ฝนตก น้ำมันแพง ปุ๋ยเคมีพุ่ง หนี้สินท่วมหัว พาณิชย์ฯ ย้ำช่วยเต็มที่หนุนโรงสีช่วยเก็บข้าวให้ต้นละ 1,500 บาท ด้านกรม.รับรู้แนวทางจ่ายเงิน คาดสัปดาห์หน้าจ่ายเงินประกันรายไต้งวดแรก

ความลับที่เรื่องน้ำมันแพงเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทองอยู่ กงจันทร์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เรื่องขอความอนุเคราะห์ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7) ราคาขายปลีก 25 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี 2.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 3.ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม 4. ราคา ณ โรงกลั่นของไทย ต้องเท่ากับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน) และ 5.ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ต้องลดค่าการตลาด เงินกองทุนต่างๆ ยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆ ยกเลิกการนำเอาไบโอดีเซล

(B100) มาผสมกับน้ำมันที่มาจากน้ำมันดิบ เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี

นายทองอยู่ กล่าวว่า ในวันที่ 5 พ.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมีนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งสหพันธ์ฯ จะขอผลการประชุมครั้งนี้ก่อนว่าได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ หากไม่มีสหพันธ์ฯ จะต้องประชุมหารือร่วมกับแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อเตรียมดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ เพื่อยกระดับมาตรการกดดันรัฐบาลในระดับต่อไป คือการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลังของรถบรรทุก (Truck Power) ที่ขึ้น 2 ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ที่จะมีการรวมตัวของรถบรรทุกมากกว่า 1,000 คัน บนเส้นทางต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหยุดเดินรถ 20% มาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และหยุดเดินรถจนถึงวันที่ 7 พ.ย.นี้ เพื่อให้ครบกำหนด 7 วัน ตามเป้าหมายเบื้องต้น เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังไม่มีความคืบหน้าของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาค่าข้าวถูกจะพิจารณาขยายระยะเวลาหยุดเดินรถต่ออีก เช่น 15-30 วัน ตามความเหมาะสมต่อไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ตอบคำถามถึงปัญหาค่าข้าวถูกต่ำจนถึงขนาดส.ส.พรรคเพื่อไทย นำข้าวมาหว่านกลางสภา เพื่อเรียกร้องให้ช่วยเหลือ โดยนายกฯ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า

“ให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่” ส่วนเรื่องน้ำมันแพงนั้น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอให้รัฐลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งข้อเรียกร้องจากกลุ่มรถบรรทุก ที่ขอให้ลดราคาน้ำมันเหลือ 25 บาท ก่อนจะยกระดับการเคลื่อนไหว จะดำเนินการอย่างไรว่าเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ รับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำอย่างหนักเพราะการส่งออกไม่ดี และยังมีปัญหาฝนตก น้ำท่วม ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวมาขายเป็นข้าวเปียกส่งผลิให้ขายได้เพียงต้นละ 6,000 กว่าบาท ต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่รัฐกำหนด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาค่าต้นทุนสูงขึ้น จากน้ำมันเชื้อเพลิง และปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นมาก โดยล่าสุด ปุ๋ยเคมีปรับขึ้นมากกระสอบละกว่า 50% อยู่ที่กว่า 1,000 บาทแล้ว เมื่อบวกกันแล้วขายได้ไม่คุ้มทุน

“อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และปัญหาหนี้ โดยในเรื่องหนี้สิน อยากให้รัฐบาลช่วยปลดหนี้ หรือพักหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้ เพราะตอนนี้ชาวนาไม่มีเงินใช้หนี้แล้ว ขายข้าวก็ไม่คุ้มทุน บางรายข้าวจมน้ำเสียหายหมดก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชย ส่วนเรื่องน้ำก็อยากให้หาแหล่งน้ำให้ รวมถึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ลงมาดูแลด้วย ส่วนผู้ส่งออกก็เอากำไรเยอะหน่อย เพื่อให้ชาวนาอยู่ได้”

ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ กล่าวยอมรับว่า ที่ผ่านมาราคาค่าข้าวลดลงพอสมควร ส่วนหนึ่งเพราะไม่สามารถส่งออกได้มาก เนื่องจากค่าเงินบาทแข็ง ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ดังนั้นครึ่งปีหลัง

จะเห็นตัวเลขการส่งออกดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการระบายข้าว แต่เนื่องจากสต็อกข้าวมีมากพอสมควร จึงยังไม่มีผลในการทำให้สถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้นมากนัก อีกทั้งกระทรวงฯ มีมาตรการกักตุนข้าวให้โรงสี หรือสหกรณ์เกษตรกรได้เก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ดี โดยมีเงินชดเชยให้ ต้นละ 1,500 บาท ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดการวางแผนลดราคาข้าว เพื่อตระเวนขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะเวลา 30 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเร่งด่วนด้วย

นายอคม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า กรม.รับทราบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยบริหารจัดการโครงการประกันรายได้ข้าวแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งหลังจากนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่จะจ่ายได้เมื่อไรจะต้องรอข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินชดเชยจะจ่ายเฉพาะวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกรม. ก่อนแรก ประมาณ 13,000 ล้านบาทเท่านั้น

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มว่า ธ.ก.ส.คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวงวดแรกให้แก่เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64 ได้ในสัปดาห์หน้า สำหรับเกณฑ์ราคาอ้างอิง ประกันรายได้งวดแรก มีดังนี้ ราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาทต่อตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาท ชดเชย 3,595.25 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท ชดเชย 1,052.13 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท ชดเชย 1,934.62 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 7,862.53 บาท ชดเชยต้นละ 4,337.47 บาท.